
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 590 — 424. mál.

Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um hrefnuveiðar.

Frá Jóhanni Ársælssyni.

1. Hvaða afurðir féllu til við hrefnuveiðar á þessu ári? Óskað er upplýsinga ummagn kjöts,
rengis o.s.frv.

2. Hve mikill hluti afurðanna hefur verið seldur til neytenda?
3. Hverjir eru eigendur þeirra afurða sem óseldar eru?

Skriflegt svar óskast.


